

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Ngày 20 tháng 08 năm 2024

XÂY DỰNG VIDEO TẬP HUẤN PHƯƠNG THỨC CANH TÁC THEO TIÊU CHUẨN HỮU CƠ EU, JAS, USDA-NOP, NATURLAND, FAIR FOR LIFE

1. TỔNG QUAN CHUNG:

Dự án “Trồng gia vị hữu cơ nhằm thúc đẩy đa dạng hóa và sử dụng đất bền vững ở Cao Bằng” 2024-2025 do BMEL tài trợ, Helvetas quản lý và được thực hiện bởi DACE. Dự án nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu bền vững tại Cao Bằng.

Nhằm nâng cao năng lực của người nông dân tại vùng nguyên liệu, dự án triển khai các hoạt động đào tạo người dân tham gia chuỗi giá trị gia vị thực hành phương thức canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ EU, JAS, USDA-NOP, NATURLAND, FAIR FOR LIFE dưới hình thức khác nhau, bao gồm hình thức cung cấp các video hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Dự án mong muốn tuyển chọn một nhóm làm phim có năng lực ghi hình các bài giảng tại thực địa và cùng chuyên gia nông nghiệp hữu cơ xây dựng 10 bài giảng dưới hình thức các video ngắn.

Mục tiêu hoạt động:

Xây dựng 10 video đào tạo nông dân dưới dạng video ngắn về Nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế;

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Đơn vị sản xuất video được tuyển dụng được yêu cầu thực hiện các công việc chính sau:

Tiền kỳ: làm việc với DACE và các chuyên gia nông nghiệp hữu cơ lên kế hoạch, kịch bản, thời gian và địa điểm ghi hình

Sản xuất: Tham gia đi thực địa, quay tư liệu, phỏng vấn và ghi hình, lồng tiếng theo đúng kịch bản đã thống nhất.

Hậu kỳ: Dựng phim, chỉnh sửa và hoàn thiện 10 video ngắn (tối đa 10 phút) về kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ theo góp ý của các chuyên gia và DACE

Giao nộp sản phẩm hoàn thiện

Chịu trách nhiệm về chất lượng của 10 video kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Nhiệm vụ cụ thể:

Đơn vị sản xuất video cần đảm bảo các vị trí, công việc cụ thể như sau:

+ Biên tập kịch bản: cùng với DACE thống nhất ý tưởng, kịch bản và khai thác các nguồn thông tin, tìm kiếm nhân vật phù hợp, biên tập thành kịch bản hoàn chỉnh;

+ Quay phim: Đạo diễn và chịu trách nhiệm về chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật hình

ảnh của đoạn phim. Tham gia, phối hợp với chuyên gia nông nghiệp và cán bộ của DACE để đảm bảo nội dung.

+ Dựng phim: đảm bảo nội dung được phản ánh theo đúng ý đồ, thời lượng quy định; xử lý hình ảnh và âm thanh của video, đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; tiến hành dựng và điều chỉnh, hoàn thiện video theo góp ý của DACE và Chuyên gia nông nghiệp hữu cơ. Các kỹ thuật bao gồm cả hiệu ứng, kỹ xảo 2D.

+ Dịch thuật từ Tiếng Việt sang tiếng dân tộc (tiếng Nùng, Tày).

+ Đọc lời bình: Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình chính xác theo kịch bản; chủ động nắm bắt tinh thần, nội dung kịch bản để điều chỉnh ngữ điệu, âm lượng, giọng đọc phù hợp với tính chất của từng phân đoạn.

STT	Nhiệm vụ chính	Thời gian dự kiến (ngày)
1	Làm việc với công ty DACE và các chuyên gia nhằm định hướng xây dựng sản xuất video clip	1
2	Tham gia đi thực địa, quay tư liệu, phỏng vấn và ghi hình	6
3	Phân loại tư liệu, dựng phim	8
4	Chỉnh sửa và hoàn thiện video theo yêu cầu	4
5	Xuất bản	1

3. SẢN PHẨM BÀN GIAO

10 video về kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Hình thức: Video kết hợp hình ảnh quay và đồ họa. Thời lượng: Tối đa không quá 10 phút/ video; Định dạng file: MP4, 4k/Full HD resolution. 16:9 frame ratio.

4. YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VIDEO

Có kinh nghiệm trong sản xuất phim, phóng sự, video ngắn;

Có kinh nghiệm làm việc tại khu vực miền núi; Kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số;

Có nhân viên sử dụng thành thạo máy quay phim, thiết bị ghi hình công nghệ mới;

Có nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chỉnh sửa phim;

Có nhân viên sử dụng thành thạo các phần mềm thu âm, chỉnh âm;

Có nhân viên dịch thuật và đọc lời bình bằng tiếng dân tộc (tiếng Nùng, Tày).

5. KHUNG THỜI GIAN: Trong khoảng từ 18/9/2024 - 30/9/2024

6. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: Huyện Hà Quảng và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

7. PHÍ CHUYÊN GIA: Các chi phí của đơn vị sản xuất video sẽ được công ty chi trả theo thỏa thuận.

8. LIÊN HỆ: Công ty, đơn vị quan tâm xin vui lòng gửi đề xuất kỹ thuật bao gồm Đề xuất phương án thực hiện và kinh phí, hồ sơ chứng minh năng lực tới: Công ty TNHH Phát triển

Nông nghiệp và Tư vấn Môi trường, văn phòng đại diện: số 06, ngõ 117 đường Trần Cung,
Cổ Nhuế 1 Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hoặc qua email: thutrang@lakim.vn và chi.nguyen@helvetas.org

Liên hệ Điện thoại: 097 35 79835

Hạn nộp: 16 tháng 9, 2024

Giám đốc công ty

Trần Văn Hiếu

